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         นายกลินท ์สารสิน ประธานกรรมการหอการคา้ไทย
และสภาหอการแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้า 
การหารือภาครฐัและเอกชนถึงแนวทางการใชโ้มเดล BCG 

(Bioeconomy, Circular Economy, Green 

Economy) เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ หลัง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 หมดลง โดยส่วนหนึ่งในการ
ปรบัยุทธศาสตรช์าติ และแบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อย อาทิ กลุ่ม
เกษตร กลุ่มอาหาร กลุ่มยาและวคัซีน กลุ่มพลังงาน กลุ่ม
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์เป็นตน้นั้น ซึ่งไดม้ีการ
ประชมุหารืออย่างต่อเนื่อง และเรง่จดัท าขอ้สรุปเพื่อเขา้พบ
และน าเสนอต่อนายกรัฐมนตรีกลางเดือนกรกฎาคมนี ้  
หวงัใหร้ฐับาลน าไปใชใ้นการฟ้ืนเศรษฐกิจตัง้แต่ครึง่ปีหลงั 

        นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการคา้ไทย 

กล่าวว่า ตอนนีร้ฐับาลตอ้งเร่ง 2 เรื่องคือ ผลกัดนัโครงการ

เก่าที่ผ่านความเห็นชอบแลว้ หากมีคนใหม่มาก็สานต่อได้

เลย เพราะหากรอคนใหม่และศึกษาใหม่โครงการจะยิ่ง

ล่าช้า ส่ิงที่รัฐบาลต้องรับ คือฟ้ืนเศรษฐกิจ ซึ่งการสรา้ง

ความเชื่อมั่นและ ทีมเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องส าคญั 

 

 

  

  

  

                   

    

 

     

 

   

       นายปรชัญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย 
เปิดเผยว่า ขณะนี้หอการค้าภาคตะวนัออกอยู่ระหว่าง
การศกึษาและผลกัดนัโครงการเชื่อมโยงเมอืงเศรษฐกจิ
ของภาคตะวันออกกับประ เทศกัมพูช า เพื่ อ ดึ ง
นักท่องเที่ยวและเศรษฐทีี่เข้าไปเล่นกาสโินในเกาะกง 
ประเทศกัมพูชา มาพักผ่อนท่องเที่ยวและชอปปิงใน
จงัหวดัตราดมากขึน้ โดยจะน าน าโมเดลฮ่องกง-มาเก๊า 
มาศกึษาผลได้ผลเสยีในการเชื่อมโยงเนื่องจากมาเก๊า
เป็นแหล่งกาสิโนระดบัโลกมีการสร้างรายได้ประเทศ
จ านวนมหาศาล และเมื่อบรรดาครอบครวัเศรษฐแีละนัก
เสีย่งโชคตอ้งการชอปปิงและท่องเทีย่วกน็ัง่เรอืขา้มฟาก
มายงัเกาะฮ่องกง เป็นตน้ 
         อย่างไรก็ตาม เรื่องดงักล่าวคงต้องมกีารหารอื
กบัผู้เกี่ยวขอ้งอย่างเป็นทางการอกีครัง้ หากในฝัง่ไทย
ได้ข้อสรุปแล้วก็จะหารือกับภาคเอกชนในประเทศ
กัมพูชาต่อไป เพื่อหามาตรการผลักดันโครงการ
เชื่อมโยงเกาะกง-ตราด ให้เป็นรูปธรรมที่เห็นชดัเจน 
จากนั ้นเตรียมเสนอให้หน่วยงานรัฐช่วยผลักดัน 
เบื้องต้นหากโครงการเกิดขึ้นได้ก็จะช่วยสร้างความ
คกึคกัการท่องเทีย่วไทยใหก้ลบัมาคกึคกัไดแ้น่นอนหาก
สถานการณ์การระบาดไวรสัโควดิ-19 คลี่คลายลง ส่วน
รูปแบบแพก็เกจทวัร์และมาตรการจูงใจให้มาเที่ยวใน
ไทยนัน้คงตอ้งมกีารหารอืรายละเอยีดกนัต่อไป. 

 

 

    

   

 

       


